

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๓๐๕ /ว๒๐๘๔



สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ถนนสุขโขทัย เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประชาสัมพันธ์งานประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กำลังดำเนินงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาสื่อดิจิทัล เพื่อนำมามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ โดยจะมีการจัดประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อนำมามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ ในหัวข้อ “สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย ๔.๐” สู่การเป็นผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและพลเมืองที่เข้มแข็งตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยกิจกรรมแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ๑) ประเภทบุคคลทั่วไป/ทีม และ ๒) ประเภทหน่วยงาน/องค์กร แต่ละประเภทแบ่งเป็น ๗ กลุ่ม ได้แก่ ๑) กลุ่มปฐมวัย ๒) กลุ่มประถมศึกษา ๓) กลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้น ๔) กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย ๕) กลุ่มอาชีวศึกษา ๖) กลุ่มอุดมศึกษา และ ๗) กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย เริ่มส่งผลงานตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม จนถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ซึ่งรางวัลโล่เกียรติยศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เกียรติบัตรและเงินรางวัล จำนวน ๑๒๖ รางวัล รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา พิจารณาเห็นว่าครู อาจารย์ ผู้บริหาร นักเรียน นักศึกษา และหน่วยงานในสังกัดของท่านมีกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่สามารถเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่าน ดังนี้

๑. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนครู อาจารย์ ผู้บริหาร นักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา ฯลฯ ส่งผลงาน เข้าร่วมงานประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ฯ และขออนุญาตเผยแพร่กิจกรรมบนเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน โดยท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา www.onec.go.th

๒. เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับชมการเสวนาวิชาการและงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์งาน ประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ฯ ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สภาศึกษา สโมสร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ผ่านสื่อออนไลน์ “OEC News สภาการศึกษา”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ดังกล่าวด้วย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายอำนาจ วิทยานุกิตติ)
เลขาธิการสภาการศึกษา